

รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ

รายงานครั้งที่ ๓

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. การจัดทำกฎหมาย

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ

๒. การดำเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
๑	มาตรา ๘๓	* ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน)	๓๐ มิถุนายน ๕๙	<p><b>การวิจัยและพัฒนา</b></p> <p>๑. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร และการศึกษาระบบการปลูกพืชอาหารที่เหมาะสมกับสภาพบนพื้นที่สูง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวและพืชไร่บนพื้นที่สูง พื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินงานแล้ว ๓ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน ๓,๑๗๒,๙๖๒.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๖ ของงบประมาณทั้งแผนงาน</p> <p>๒. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร เพื่อให้</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการพัฒนาต่อยอดและนำไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตตลอดโซ่อุปทาน การปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี ตลอดจนการศึกษาพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน จำนวน ๑๘ โครงการ เช่น กาแฟอราบิก้า องุ่น เสาวรสหวาน อาโวคาโด ไม้ดอก ผัก ปศุสัตว์ เสมพ์ เป็นต้น ดำเนินงานแล้ว ๑๘ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน ๒๑,๐๗๖,๘๓๖.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๕ ของงบประมาณทั้งแผนงาน</p> <p><b>๓. แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน ๘ โครงการ เช่น การศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน ชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง พัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดำเนินงานแล้ว ๘ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน ๑๔,๓๗๐,๕๖๖.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๔ ของงบประมาณทั้งแผนงาน</p> <p><b>๔. แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b> เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการศึกษารายวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อหาแนวทางหรือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จำนวน ๘ โครงการ เช่น วิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืน พัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช พัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น ดำเนินงานแล้ว ๘ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน ๕,๑๙๘,๓๙๑.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๘ ของงบประมาณทั้งแผนงาน</p> <p><b>๕. แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย</b> เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นที่สูง และการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย โดยบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งงานวิจัยที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ งานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูง ๓ โครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และโครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินงานแล้ว ๕ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน ๗,๕๗๕,๑๕๗.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๘ ของงบประมาณทั้งแผนงาน</p> <p><b>การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b></p> <p><b>๑. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b></p> <p>ดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ ศูนย์/สถานี ๕ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน) ดำเนินงานสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก ไม้ผล ผักอินทรีย์ ชาและกาแฟอราบิก้า พืชผักและสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์และประมง สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำรุงดิน การปลูกพืชอาหารหลัก สนับสนุนโครงการป่าชาวบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ลดใช้สารเคมีพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน พันธุ์และอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่า</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>เตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง จำนวน ๑๑,๙๑๕ คน</p> <p><b>๒. แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b></p> <p><b>๒.๑ โครงการขยายผลโครงการหลวง</b></p> <p>ดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๙ แห่ง ๒๖ อำเภอ ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และกำแพงเพชร ดำเนินงานพัฒนาใน ๖ ยุทธศาสตร์ ตามปัญหาความต้องการของชุมชนซึ่งได้จากการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน เน้นการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลการดำเนินงานมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑๙,๘๒๑ คน</p> <p><b>๒.๒ โครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”</b></p> <p>ดำเนินงานในพื้นที่ ๑๑ กลุ่มน้ำย่อย ๑๑๓ กลุ่มบ้าน ๗ จังหวัด เพื่อขยายผลแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำของกลุ่มน้ำต่างๆ เช่น จัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริการอยู่ร่วมกันของคนและป่าอย่างสมดุล ยั่งยืน อนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นต้น โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล</p> <p><b>๒.๓ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน</b></p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ใน ๑๑ พื้นที่ ๗ จังหวัด ๒๖ อำเภอ ๔๒ ตำบล โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และการลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๒,๒๖๙ คน</p> <p><b>๒.๔ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง</b>          ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ๔๗๐ ศตช./กลุ่มบ้าน ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๙๘๐ คน</p> <p><b>๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนากาปลูกเฮมพ์</b>          ดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์ในระบบควบคุม พัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกเฮมพ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์</p> <p><b>๒.๖ โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</b>          ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีการทำแผนชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ๒๑ พื้นที่ ๔๖ หมู่บ้าน</p> <p><b>๒.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง</b>          ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตลาด พัฒนา</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง</p> <p><b>การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b></p> <p>พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และความสำเร็จของโครงการหลวงงานวิจัยและการพัฒนานพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช และความรู้ทางการเกษตร ด้านต่างๆ</p> <p>พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงามและความรื่นรมย์ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการ ในระดับสากล และปรับปรุงการให้บริการและกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลการดำเนินงาน มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จำนวน ๕๔๗,๓๖๐ คน</p>

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวพูนสุข พันธโรจน์...ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 กลุ่มงาน...กลุ่มติดตามและประเมินผล...สำนัก/กอง...สำนักยุทธศาสตร์และแผน..สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)..กระทรวง/หน่วยงาน..กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 โทรศัพท์...๐๕๓.-๓๒๘๔๘๖-๘๘.ต่อ.๑๓๐๔  
 โทรสาร...๐๕๓.-๓๒๘๕๒๒๖